

BÁO CÁO
Giải trình các ý kiến, kiến nghị cử tri
trước Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XV

Căn cứ Công văn số 45/ĐĐBQH-VP ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang về việc chuyển ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XV, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh báo cáo việc giải quyết và giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

1. Kiến nghị: Sau khi nghỉ thai sản 6 tháng, lao động nữ phải đi làm lại, nhưng trên địa bàn các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh chưa mở nhà trẻ công lập cho con công nhân lao động từ 6 tháng tuổi, vì vậy nhiều lao động nữ phải nghỉ việc để ở nhà trông con hoặc gửi con tại các điểm giữ trẻ tư thực thiếu an toàn. Cử tri đề nghị quan tâm đầu tư điểm giữ trẻ dành riêng cho con công nhân lao động từ 06 tháng tuổi tại khu vực các công nghiệp tỉnh, cụm công nghiệp tỉnh, để sau sinh người lao động có thể yên tâm đi làm kiếm tiền ổn định cuộc sống.

Giải trình: An Giang hiện có 02 khu công nghiệp đang hoạt động là Khu công nghiệp Bình Hoà, huyện Châu Thành và Khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú với khoảng 14.632 lao động và 09 cụm công nghiệp đang hoạt động tại các địa bàn: thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu, huyện Thoại Sơn, huyện Châu Thành, huyện Phú Tân, huyện An Phú, huyện Tri Tôn với khoảng 8.833 lao động. Vì vậy, một trong những nhu cầu lớn là nhà trẻ dành cho con công nhân lao động để an tâm làm việc, sản xuất, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, địa phương.

Toàn tỉnh hiện có 197 trường mầm non, nhà trẻ, mẫu giáo công lập và tư thực (công lập 179 trường; tư thực 18 trường); 136 nhóm trẻ, lớp độc lập tư thực. Riêng tại Khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành: có 02 trường Mầm non, Mẫu giáo công lập và 02 nhóm, lớp tư thực, trong đó có Trường Mầm non công đoàn được thành lập vào ngày 30/11/2021, với tổng diện tích là 3009,8 m², có 10 phòng học (02 phòng nhà trẻ, 8 phòng mẫu giáo), có bếp ăn, phòng chức năng và đầy đủ đồ dùng, trang thiết bị đáp ứng với quy mô hơn 280 trẻ nhà trẻ, mẫu giáo. Tuy nhiên, hơn 02 năm hoạt động số liệu trẻ ra lớp tại Trường Mầm non công đoàn đến nay còn rất thấp (có 113 trẻ, trong đó con công nhân lao động ra lớp 33 trẻ).

Bên cạnh đó, thực trạng các năm qua, đa số các trường mầm non trong tỉnh gặp khó khăn lớn về tình trạng thiếu giáo viên, theo quy định đối với nhóm trẻ 03-12 tháng tuổi cứ nhóm 15 trẻ, bố trí 2,5 giáo viên/bình quân cứ 06 trẻ phải có 01 giáo viên trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng; tuy nhiên, hiện tại tỷ lệ giáo viên/lớp mẫu giáo từ 30-35 trẻ hiện chỉ có 1,6 giáo viên/lớp.

Để giải quyết các khó khăn trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 30/3/2023 quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh An Giang; trong đó có các chính sách hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp; chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp.

2. Kiến nghị: *Hiện nay, cử tri phản khởi vì trên địa bàn tỉnh đã xây dựng nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Bình Hòa, tuy nhiên giá nhà ở xã hội còn rất cao so với mức thu nhập của công nhân lao động. Do vậy, hầu hết công nhân lao động đều thuê nhà trọ bên ngoài Khu công nghiệp để sống với điều kiện an ninh trật tự, điều kiện sinh hoạt rất khó khăn, không đảm bảo. Cử tri đề nghị có kế hoạch xây dựng khu nhà ở xã hội dành riêng cho đối tượng công nhân lao động phù hợp với thu nhập để họ được an cư, an tâm, thoải mái làm việc và sinh sống.*

Giải trình: Ngày 20/5/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 824/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2030, theo đó Đề án đã đề ra nhu cầu, định hướng, mục tiêu và giải pháp cụ thể thực hiện công tác phát triển Nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở cho công nhân, người lao động đang làm việc trực tiếp tại các nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

Riêng đối với dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa: theo Quyết định chủ trương đầu tư, dự án có quy mô đầu tư xây dựng mới 899 căn nhà¹. Thời gian qua, chủ dự án đã hoàn thành hạng mục nhà ở xã hội liền kề thấp tầng, giải quyết cho 540 khách hàng thuộc đối tượng được hưởng chính sách (trong đó: giải quyết mua 442 đối tượng và thuê 98 đối tượng). Hiện tại, Sở Xây dựng đang đôn đốc chủ đầu tư thực hiện phần còn lại của dự án là hạng mục toà chung cư với 252 căn hộ. Về giá thuê, giá thuê mua, giá bán nhà ở xã hội không phải do Nhà nước đầu tư xây dựng được Sở Xây dựng thẩm định theo các quy định pháp luật hiện hành².

Nhằm hỗ trợ người mua, thuê mua nhà ở xã hội, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang đã thực hiện triển khai nhiều chương trình tín dụng với thời hạn và lãi suất ưu đãi: Hỗ trợ cho khách hàng cá nhân vay mua, thuê

¹ Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 15/01/2018, Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 và Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 17/01/2019, Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 07/4/2021

² Luật Nhà ở 2014, Nghị định 100/2015/NĐ-CP, Nghị định 49/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan.

mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thông qua Ngân hàng chính sách xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP và Nghị định 49/2021/NĐ-CP. Mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Ngân hàng chính sách xã hội áp dụng là 4,8%/năm³. Triển khai chương trình cho vay theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, xây dựng cải tạo lại chung cư cũ, theo đó lãi suất cho vay đối với người mua nhà là 7.5%/năm.

3. Kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành phối hợp, sớm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Trạm 110kV Khu công nghiệp Hòa Bình và đường dây đấu nối, tỉnh An Giang” để đảm bảo cung cấp điện cho khu vực huyện Chợ Mới trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Giải trình: Hiện nay, dự án chưa xác định quy mô dự án, diện tích sử dụng đất dự án, chưa xác định được nhu cầu sử dụng đất của nhà đầu tư, do đó, dự án vẫn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ có văn bản phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo UBND tỉnh về các vướng mắc trong việc thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư.

4. Kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan hỗ trợ ngành điện trong công tác bàn giao, giải phóng mặt bằng để thi công các công trình điện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp cùng ngành điện đẩy mạnh việc tuyên truyền cũng như triển khai thực hiện các chủ trương của Nhà nước trong các công tác như: Tiết kiệm điện (theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo), công tác dự báo phụ tải, công tác điều chỉnh phụ tải điện (DR), công tác dịch chuyển phụ tải, có kế hoạch sản xuất tránh các giờ cao điểm để đảm bảo cho hệ thống điện vận hành an toàn và ổn định.

Giải trình: Sở Công Thương đang xây dựng phương án đề xuất UBND tỉnh thành lập Đoàn công tác (gồm các các Sở, ban ngành liên quan và Công ty Điện lực An Giang) đến làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố (Tri Tôn, Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú, Long Xuyên, Tịnh Biên) để rà soát, nắm lại những vấn đề khó khăn vướng mắc của địa phương. Qua đó, đề ra các giải pháp hỗ trợ ngành điện tháo gỡ các vướng mắc trong việc triển khai thi công các công trình lưới điện nêu trên. Sau khi kết thúc đợt làm việc, Đoàn công tác sẽ có văn bản báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm giúp cho các công trình lưới điện 110kV được tiếp tục triển khai thi công và hoàn thành kịp tiến độ.

³ Theo Quyết định 486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 10/5/2023, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến ngày 31/12/2024

Đồng thời, trong thời gian tới Sở Công Thương sẽ phối hợp cùng ngành điện và các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/06/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo và Kế hoạch số 1219/KH-UBND ngày 21/12/2023 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trên đây là báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XV./.

Nơi nhận:

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh (để b/c);
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VPUBND tỉnh: Lãnh đạo Văn phòng, các phòng trực thuộc;
- Lưu: VTLT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Phước